

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực Pháp chế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban pháp chế đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đồng thời làm việc trực tiếp với một số địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực Pháp chế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra, như sau:

I. Về các nội dung báo cáo

1. Kết quả đạt được

Ban cơ bản nhất trí với các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện và các cơ quan khối nội chính. Tại kỳ họp, Ban báo cáo thêm một số vấn đề cụ thể như sau.

1.1 Về các báo cáo của UBND huyện

Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá toàn diện tình hình quốc phòng- an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng chính quyền năm 2023. Theo đó, UBND huyện, các ngành, các địa phương đã khá tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, bộ máy; rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan và các ban chỉ đạo, hội đồng của cấp huyện; sắp xếp, kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số địa phương, đơn vị gắn với công tác quản lý, sử dụng biên chế và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức và viên chức được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính gắn với công tác xây dựng chính quyền chuyển biến khá tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Đã tập trung rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND xã, thị trấn được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và chứng thực điện tử ngày càng tăng, trong đó bình quân hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã đạt trên 71%. Trung tâm hành chính công của huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã triển khai có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn thấp. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với cấp xã, thị trấn và các phòng chuyên môn cấp huyện tăng so với năm 2022.

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư của công dân được thực hiện khá nghiêm túc qua đó đã kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân, không để xảy ra điểm nóng. Công tác thanh tra được triển khai theo đúng kế hoạch; đã quan tâm triển khai triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng; đã quan tâm chỉ đạo thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới.

- Tình hình quốc phòng- an ninh được bảo đảm; đã tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Đã quan tâm chỉ đạo triển khai kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, buôn lậu, tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm về trật tự an toàn giao thông; các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng không xảy ra. Công tác điều tra, khám phá án; công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và đạt tỷ lệ cao. Đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất đã triển khai thực hiện tốt 02 Đề án về dữ liệu dân cư, cấp định danh điện tử,...; công tác quản lý nhà nước các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và công tác phòng cháy, chữa cháy được chú trọng; hoạt động của lực lượng công an xã, thị trấn từng bước được nâng cao.

1.2. Về báo cáo của VKSND, TAND và Cục THADS huyện

Trong năm 2023, các ngành Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng như Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân được thực hiện ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

- Viện kiểm sát nhân dân huyện đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra truy tố oan người vô tội. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục.

- Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các loại án góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhìn chung, mặc dù số lượng các vụ, việc thụ lý tăng so với cùng kỳ nhưng chất lượng giải quyết các loại án đã từng bước được nâng lên, kết quả xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn mặc dù tăng về số vụ việc và tiền nhưng cơ quan thi hành án đã đề ra nhiều biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả; tổng số vụ việc được thi hành xong chiếm tỷ lệ khá cao, nhất là các chỉ tiêu thi hành án xong về tiền, một số vụ việc phức tạp, số tiền phải thi hành lớn...

2. Khuyết điểm, hạn chế

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương, đơn vị trên một số lĩnh vực có lúc còn thiếu quyết liệt và chậm. Kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số địa phương, đơn vị còn chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra nên tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước của một số địa phương, đơn vị còn thiếu chặt chẽ nhất là liên quan đến đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; môi trường...

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc liên thông đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung với phần mềm quản lý văn bản và điều hành chưa được thực hiện do đó chưa thuận tiện để các đơn vị liên kết kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công nên tỷ lệ đạt thấp.

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức vẫn còn tình trạng trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai. Tình hình tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng.

2.2. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng so với năm 2022 (tăng 5 vụ), trong đó trộm cắp tài sản (15/27 vụ, chiếm 55,5%); tình hình vi phạm pháp luật về môi trường và sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen vẫn còn xảy ra. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ (tăng 2 vụ so với năm 2022); vi phạm về luật giao thông đường bộ vẫn còn nhiều. Hiệu quả hoạt động của một số mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội chưa cao. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản; chưa phát huy tính tự giác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quá trình triển khai công tác tuyển quân và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Tỷ lệ thanh niên chống lệnh, trốn tránh thực hiện nhiệm vụ quân sự vẫn còn cao. Quy trình xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính Phủ còn bất cập; tỷ lệ xử phạt còn thấp. Trình độ, năng lực trong công tác tham mưu của một số cán bộ ở Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn có mặt còn hạn chế, chưa đạt chuẩn về đào tạo theo quy định; công tham mưu thực hiện một số chế độ chính sách ở một số địa phương còn chậm, chưa dứt điểm.

2.3. Án dân sự và án hôn nhân và gia đình có xu hướng gia tăng so với năm 2022. Việc giải quyết một số vụ án, nhất là các vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai vẫn còn chậm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Mặc dù kết quả thi hành án về việc và về tiền đạt và vượt so với kế hoạch, vẫn còn các việc có điều kiện nhưng không chịu thi hành và giải quyết chưa dứt điểm.

II. Kiến nghị và đề xuất

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Ban đề nghị HĐND, UBND huyện, chính quyền các cấp và các cơ quan nội chính thực hiện một số giải pháp, như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công an các xã, thị trấn.

2. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc. Tổ chức giám sát, kiểm tra và thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai chặt chẽ, nghiêm túc việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu và năng lực cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đất nghĩa trang, nghĩa địa, vệ sinh môi trường; giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất đai; thực hiện kịp thời các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển đội ngũ cán bộ, viên chức theo đề án vị trí việc làm.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi và thực hiện tốt các bước để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Xử lý nghiêm những thanh niên không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực

quốc phòng, cơ yếu. Quan tâm củng cố, kiện toàn gắn với đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy và cán bộ trong Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn. Chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm những tồn đọng về thực hiện các chế độ chính sách.

5. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Quan tâm phối, kết hợp giữa các cơ quan và các địa phương để xét xử các vụ án và từng bước nâng cao tỷ lệ thi hành án đối với các vụ án có điều kiện thi hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XI, Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện để có thêm cơ sở xem xét, thảo luận thông qua các nghị quyết liên quan./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan trong khối nội chính;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Lê Ngọc Đức